

# MSB giảm lãi suất cho vay, chung tay hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi bão lũ

19:57 13/09/2024

Tác giả: Đang cập nhật

**Ngân hàng TMCP Hàng Hải (MSB) vừa thông báo giảm 1% lãi suất vay đối với doanh nghiệp nhỏ, hộ kinh doanh chịu ảnh hưởng bão lũ...**

Theo đó, đối tượng được hưởng ưu đãi là hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ có nhu cầu vay vốn, thỏa mãn các điều kiện của chương trình sẽ được hỗ trợ các gói vay phù hợp. Cụ thể, từ nay đến 31/12/2024, MSB điều chỉnh giảm lãi suất cho vay 1%/năm so với lãi suất hiện hành dành cho các khách hàng là hộ kinh doanh đang vay vốn tại MSB với thời gian vay lên đến 60 tháng.

Đối với khách hàng mới là chủ hộ kinh doanh, MSB cung cấp các gói vay ưu đãi bao gồm hạn mức tín chấp lên đến 2 tỷ đồng với lãi suất chỉ từ 11,5%/năm và hạn mức thế chấp lên đến 20 tỷ đồng với lãi suất từ 5,8%. Hạn mức cao, thời gian vay dài hạn đồng thời được hỗ trợ đa dạng mục đích tài trợ vốn cũng như hình thức cấp tín dụng như khoản vay, thấu chi, bảo lãnh và thẻ tín dụng... thực sự là nguồn trợ lực lớn giúp các hộ kinh doanh vững vàng sau bão lũ.

MSB ĐỒNG HÀNH  
**PHỤC HỒI**  
**KINH DOANH**  
SAU BÃO



*MSB giảm lãi suất cho vay, chung tay hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi bão lũ.*

Đối với khách hàng là doanh nghiệp nhỏ, MSB cũng đẩy mạnh các gói tín dụng cạnh tranh với hạn mức vay thế chấp lên đến 6 tỷ đồng, lãi suất chỉ từ 4,99% và hạn mức vay tín chấp lên đến 2 tỷ đồng, lãi suất từ 7,7%. Về thời gian vay, doanh nghiệp nhỏ được hỗ trợ vay vốn lên đến 36 tháng và các hình thức vay đa dạng như cho vay bổ sung vốn lưu động, cho vay trung dài hạn, thấu chi, thẻ tín dụng và tài trợ thương mại... góp phần tháo gỡ khó khăn, thiệt hại do bão lũ để lại.

Lãi suất ưu đãi, thủ tục nhanh gọn và hoàn toàn có thể vay online là những điểm cộng của các chương trình ưu đãi tín dụng MSB đang triển khai, mang đến cho khách hàng sự thuận tiện khi giao dịch.

Đại diện MSB cho biết, chương trình ưu đãi lãi vay lần này thể hiện sự đồng hành kịp thời của MSB đối với các chủ hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ trong giai đoạn khó khăn. MSB cam kết sẽ tiếp tục đồng hành và hỗ trợ khách hàng trong mọi giai đoạn, góp phần vào quá trình phục hồi và phát triển bền vững của cộng đồng.

Cùng với đó, với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, MSB đã trao tặng 1 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3 (Yagi) gây ra thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Được biết, trong thời gian tới, MSB sẽ triển khai nhiều hoạt động nội bộ chung tay ủng hộ đồng bào vùng lũ. Đây là các hoạt động thể hiện cam kết trách nhiệm của MSB với cộng đồng, góp phần lan tỏa giá trị Nhân văn và Trách nhiệm của người MSB, cùng nhau vượt qua khó khăn.

Khách hàng quan tâm đến chương trình vay vốn của MSB có thể truy cập vào link đăng ký vay tại đây hoặc liên hệ hotline 19006083.

**Lan Chi**

**Link bài viết:** <https://nguoilambao.vn/public/index.php/msb-giam-lai-su-at-cho-vay-chung-tay-ho-tro-khach-hang-bi-anh-huong-boi-bao-lu>